

จับข่าว เอามาอย่า

ชีนชื่อว่ายาเสพติด เป็นภัยร้ายต่อสังคมในทุกด้าน รวมถึงก่อปัญหาอาชญากรรม **ทวิ นริศศิริกุล** พ่อเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ประชุมคณะทำงานศูนย์ โดยมี **พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณภักดิ์** รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ประจวบคีรีขันธ์ **พ.อ.สุรตุมิ ชูติวิทย์** รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ผู้กำกับการทั้ง 16 สถานี และผู้แทนจาก ป.ป.ส.ภาค 7 ร่วมประชุม เพื่อลงนามความร่วมมือโครงการปลดอาวุธผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดกับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ลดการก่ออาชญากรรม



พ่อเมืองประจวบฯ กล่าวว่ ขณะนี้มีรายงานการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ค้ายาเสพติดมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ข่มขู่ผู้ค้ายาเสพติดด้วยกันหรือใช้ในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้นเพื่อลดการก่ออาชญากรรมจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อลดปัญหาในการก่อเหตุ

ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีมากขึ้น ในเขตเทศบาลนครเข็ยงรายพบมีประชากรถึง 16% ของประชากรทั้งหมด จึงเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า เทศบาลนครเข็ยงราย จึงร่วมกับคณะสงฆ์ จ.เข็ยงราย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเข็ยงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประชาคมุขมชนต่างๆ จัดทำโครงการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณค่าขึ้น โดยมีการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ที่ อ.เมือง จ.เข็ยงราย



ในโอกาสนี้ **ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร** พ่อเมืองเข็ยงราย เป็นประธานเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ โดยมี **วันชัย จงสุทธานามณี** นายเทศมนตรีนครเข็ยงราย นำคณะผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเข็ยงรายเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน ขณะที่ภายในมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีการจัดเป็นห้องหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าเรียนรู้จำนวน 8 หลักสูตร เช่น หลักสูตรสาธารณสุข หลักสูตรด้านสุขภาพ หลักสูตรด้านศาสนา หลักสูตรด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้พร้อมอุปกรณ์ด้วย

หลังจากช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนยังไม่ลดลง รวมทั้งการป้องกันก็ยังไม่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตได้ เพื่อเป็นการป้องกันในระยะยาว **พ.ต.อ.พิษณุ พรหมณัเทศ** ผกก.สภ.เมืองลพบุรี เชิญ **พล.ต.ต.ภูษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา**



ผบก.ภ.จว.ลพบุรี เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองลพบุรี ด้วยการนำฝ้ายนต์ของหลวงพ่อเพี้ยน อคฺคฺชโม เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน เกจิดังที่ชาวลพบุรีเคารพนับถือ แจกผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวน 1,000 ฝืนในฝ้ายนต์มีข้อความเตือนสติผู้ขับขี่ยานพาหนะ เมื่อขับรถจะได้อ่านข้อความที่เตือนสติให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

การแจกยนต์หลวงพ่อเพี้ยนครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ขับขี่

ยานพาหนะจำนวนมาก นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เชื่อว่าลดการสูญเสียลงได้ ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการนั่งท้ายกระบะที่จะมีผลในช่วงปลายปีให้ประชาชนได้เข้าใจด้วย

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม ซึ่ง จ.ชุมพร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนใน ต.ปากตะโก โดยการนำของ **เลิศพรไชย ไชยฤทธิ์** รองผู้ว่าฯชุมพร **ประยูร แดงกล** รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ชุมพร มีประชาชนรอรับบริการจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และโรงพยาบาลในพื้นที่มาร่วมให้บริการพี่น้องประชาชน ทั้งด้านการตรวจโรค ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสุขภาพ ให้คำแนะนำโรคเรื้อรังต่างๆ



สสจ.ชุมพร ผ่าถึงชาวชุมพรด้วยว่า อากาศช่วงนี้มีทั้งแดดและฝน ขอให้ระวังโรคไข้เลือดออก หรือโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ยิ่งช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่อยู่อาศัย จึงต้องดูแลเรื่องการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อาทิ การคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง การใส่ทรายอะเบท เป็นต้น

ส่วนโรคทางเดินอาหาร โรคท้องร่วง โรคบิด ก็ต้องเฝ้าระวังให้ปฏิบัติตามหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วย

เวลานี้ที่ จ.ภูเก็ต ไม่มีใครจะไม่รู้จัก **ด.ญ.ปิยะรัตน์ หรือ นลินดา บุตรแขก** นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ที่กลายเป็นเด็กคนดังของจังหวัด เพราะน้องทำความดีเก็บเงินจำนวน 130,000 บาท และทองคำหนัก 6 บาท ส่งคืนเจ้าของ หลายฝ่ายจึงชื่นชมในการทำดี และในวันนี้ **สุนันต์ รัชตะพุกษ์** นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงทะเล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ของขวัญ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับน้องปิยะรัตน์ด้วย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อน น้องปิยะรัตน์พบกระบะ



ของนางหนูคล้าย ลังห์แก้ว อายุ 55 ปี ตกอยู่ข้างทางใน ต.กมลา อ.กะทู้ ซึ่งภายในมีเงินจำนวน 130,000 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 6 บาท ก่อนจะประสานขอมอบคืน

นายก ทต.เชิงทะเล “สุนันต์” กล่าวว่า ทุนการศึกษา และเกียรติบัตรดังกล่าว เทศบาลมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัด เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศชาติในภายหน้า

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรออกฉีดพ่นทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ที่หมู่บ้านโนนยาง หมู่ 6 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นำโดย **ธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล** ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พาเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ฟาร์มสัตว์ปีก คอกสัตว์ปีก โก๋ เป็ด

ธานินทร์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การออกฉีดพ่นในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดให้แต่ละจังหวัด จัดทำโครงการรณรงค์ ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันทั่วประเทศ ปีละ 4 ครั้ง เพื่อลดโอกาสในการระบาดของโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่นในสัตว์ปีก



ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้สัตว์ปีกที่เลี้ยงมีโอกาสติดเชื้อและเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกได้ โดยเฉพาะสัตว์ปีกพื้นเมืองและเป็ดไล่ทุ่ง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจึงได้ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกดำเนินการฉีดพ่นทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกตามหมู่บ้านต่างๆ